



๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๘๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล และกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการออกตรวจประเมินฯ เสร็จครบทุกแห่งแล้ว นั้น

จังหวัดชลบุรี จึงขอส่งประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง หรือมีผลคะแนนการประเมินในด้านใดด้านหนึ่งต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้วย สำหรับอำเภอมอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงานจังหวัดทราบโดยด่วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบด้วย สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ หาดูบุรีชวาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๔๘ , ๐ ๓๖๗๗ ๐๒๒๕ ๖